



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางสาวณัฐนิชา จ้อยเทียน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๒๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๒๑)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๒	นางสาวใหม่ศิริ สลัดทุกข์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๘๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๘๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๓	นางสาวเรวดี ประโกสันตัง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๖๘๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๖๘๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

/๔. นางสาววิระญา...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๔	นางสาววิระญา กิจรัตน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๖๙๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๖๙๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
๕	นางสาวณัฐติยา พิมพ์พัค	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๔๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๔๒)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวอุษภพร อรรถพันธ์)  
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวณัฐติยา พิมพ์พั๊ด

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๗๔๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่ง ระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๖ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๒)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๖๑๑๒๔๓๓๘๖</p>
<p>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๗๗</p>
<p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวณัฐติยา พิมพ์พัค

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๗๔๒)

### ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบที่มีการแตกทะลุ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๒๙ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๕๔ ปี อาชีพรับจ้าง สถานภาพสมรสโสด ภูมิลำเนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ภายนอก ๖๖๒๒/๖๐ เลขที่ภายใน ๑๐๘๒/๕๓ เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยอายุรกรรม (๒๐/๑๔) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ มาโรงพยาบาลด้วยอาการ ปวดท้อง ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาล ๖ มิถุนายน มีอาการปวดท้องแบบแน่นๆ กดเจ็บทั่วท้อง ไม่เรอ ไม่มีผายลม อาเจียนเป็นเศษอาหาร ๑ ครั้ง ๗ มิถุนายน ปวดท้องมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณท้องน้อยด้านขวาและปวดตลอดเวลา จึงมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกลาง ทำการตรวจร่างกายพบมีอาการกดปล่อยเจ็บบริเวณท้องน้อยด้านขวา (rebound tenderness at right lower quadrant) แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบ ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง (Laparoscopic appendectomy) แต่พบว่ามีไส้ติ่งทะลุจึงทำการเปิดช่องท้องเพื่อตัดไส้ติ่ง (Explor-Lap with Appendectomy) ผู้ป่วยเสียเลือดขณะผ่าตัดประมาณ ๑๐๐ มิลลิลิตร หลังผ่าตัดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม ประวัติความเจ็บป่วยในอดีต เป็นโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) ไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) และโรคเบาหวาน (diabetes mellitus) ปฏิเสธการแพ้ยาและแพ้อาหารทุกชนิด

แรกรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดไม่รู้สีกตัว ใส่ท่อหลอดลมคอ ต่อกับเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร แบบควบคุมการหายใจทั้งหมด อัตราการหายใจ ๑๔ ครั้งต่อนาที ปริมาตรแก๊สขณะหายใจเข้า ๕๐๐ มิลลิลิตร ได้รับสารน้ำ ๐.๙% NSS ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร หยดเข้าทางหลอดเลือดดำ อัตราการหยด ๑๒๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง มีสายระบายของเหลวทางช่องท้อง (Jackson's drain) และคาสายปัสสาวะไว้ ปัญหาทางการพยาบาลที่พบคือ มีภาวะน้ำเกินในร่างกาย เนื่องจากปัสสาวะออกน้อย มีภาวะไม่สมดุลของสารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ เนื่องจากงดน้ำและอาหาร มีความไม่สุขสบายจากการปวดแผลผ่าตัด และมีภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง เนื่องจากโรคประจำตัวเดิมของผู้ป่วย การพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับคือ ตรวจและบันทึกสัญญาณชีพ ประเมินการเสียเลือดจากสายระบายของเหลวทางช่องท้อง ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำตามแผนการรักษา ประเมินระดับน้ำตาลในเลือดและอาการที่บ่งชี้ถึงภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูง เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะส่งผลทำให้อวัยวะต่างๆ ล้มเหลว (Organ failure) ประเมินความเจ็บปวด และให้การพยาบาลเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด พร้อมทั้งอธิบายแนวทางการรักษาพยาบาลต่างๆ ให้ผู้ป่วยทราบและเข้าใจเพื่อให้ได้รับความร่วมมือในการรักษาพยาบาล ประเมินความเข้าใจการดูแลตนเองหลังผ่าตัดเมื่อกลับบ้านและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อกลับบ้าน ผู้ป่วยอาการทุเลา เริ่มรับประทานอาหารเหลว แพทย์ให้ผู้ป่วยย้ายไปรักษาต่อที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง (๒๐/๙)

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ และย้ายไปรักษาต่อที่หอผู้ป่วย ๒๐/๑๖พิเศษ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ปัญหาทั้งหมดได้รับการแก้ไข แพทย์อนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้าน วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และนัดมาตรวจ วันที่  
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ๒๙ วัน

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ฝึกการหายใจ ห่างไกลปอดแพบหลังผ่าตัด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดเพื่อป้องกันภาวะปอดแพบได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดทางช่องท้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตน เพื่อลดภาวะปอดแพบหลังการผ่าตัดได้ถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเอง
๓. หน่วยงานมีแนวทางการให้คำแนะนำการฝึกหายใจเพื่อป้องกันภาวะปอดแพบที่เป็นรูปธรรม